
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565   

วันที่  17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

******************* 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเดชา  อวยชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเป็น  
ประธานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเดชา อวยชัย -วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ตามท่ีสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้ยื่นเรื่องขอให้นายอ าเภอบ้านแหลมเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรับ
โอนที่ดิน,การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และเรื่องอ่ืนๆ และอ าเภอได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลบางตะบูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันที่ 9 - 18 
พฤษภาคม 2565 จึงได้นัดประชุมสภาในวันนี้  

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายเดชา อวยชัย - นางสาวพรสินี  มามาก  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ได้โอน(ย้าย) ไป 
ประธานสภาฯ ด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการองค์การบริหารส่วนต าบล      

ถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 จึงแจ้งให้ที่ประชุม
สภาบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้รับทราบ 

ทีป่ระชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนสมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
นายเดชา อวยชัย  - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 ได้ส่งส าเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว 

จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี/ประธานตรวจ
นับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม     
ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2565 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 5 คน) 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 

/ระเบียบ... 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา 
   3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ 
นายเดชา อวยชัย - ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายสมพงษ์ แกะพลอย -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.ฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ข้าพเจ้านายสมพงษ์  แกะพลอย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ขอเสนอ

ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเรื่อง การรับโอนที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ดังนี้ 

   ด้วยนายสุธี  ศักดิ์รุ่งสกุล อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ยกที่ดินโฉนด (น.ส.4จ) ระวาง 4935 II 9862 เลขที่ 
29156 เลขที่ดิน 243 หน้าส ารวจ 800 เนื้อที่ประมาณ 0 ไร่ 0 งาน 51.0 ตารางวา ตั้งอยู่
หมู่ที่ 8 ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน เพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ 

   เพ่ือให้การอุทิศที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนจึง
ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนที่ดินที่
นายสุธี  ศักดิ์รุ่งสกุล อุทิศให้ 

นายเดชา อวยชัย  - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ประธานสภาฯ 
นายขจิตต์ ทองเงิน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เคารพและท่านสมาชิกสภา         
เลขานุการสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1628 

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา    
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็น
ว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 
บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็
ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ ได้รับ พัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 
“การพัสดุ” ต่อไป 

/ประกอบ... 



 ๓ 

   ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดา 
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 

 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  เมื่อพิจารณาตามมาตราดังกล่าว ดังนั้น  บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ เห็นควรใช้แนวทางเดิมคือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ  
หรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

นายเดชา อวยชัย -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้เสนอญัตติ และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ  รายละเอียดไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  โปรดยก 

มือ (ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนว่า
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมาโปรดยกมือ (สมาชิกสภา
อบต. ยกมือจ านวน 5 คน ) และท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับโอนที่ดินจากนายสุธี  ศักดิ์รุ่งสกุล โฉนด (น .ส.4จ) ระวาง 
4935 II 9862 เลขที่ 29156 เลขที่ดิน 243 หน้าส ารวจ 800 เนื้อที่ประมาณ 0 ไร่ 0 
งาน 51.0 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใช้
ประโยชน์แก่ทางราชการ 

 

  3.2 ญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

นายเดชา อวยชัย -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นายสมพงษ์ แกะพลอย -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้
นายก อบต.ฯ  ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์  แกะพลอย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

ขอเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 69,000 บาท นั้น 

/เนื่อง...  
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เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงท าให้คุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ที ่
ก าหนดไว้ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดหาคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 69,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน           
3  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน 
(6 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน        1 
หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มี จอแสดงภ าพ ในตั ว  และมี ขนาดไม่น้ อยกว่ า  21 นิ้ ว  ความละเอียดแบบ  FHD 
(1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
ข้อความใหม่ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์   
All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 69,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง          

/โดย... 
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โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน 
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มี จอแสดงภ าพ ในตั ว  และมี ขนาดไม่น้ อย กว่ า  21 นิ้ ว  ความละเอียดแบบ  FHD 
(1920x1080)  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชา อวยชัย -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ  ต าบลบางตะบูนไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรด 

ยกมือ  (ไม่มี/ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูนเสนอมาโปรดยกมือ (สมาชิกสภา อบต. ยกมือ 5 คน) และท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
(ไม่มี) 
 

/มติ... 



 ๖ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเดชา อวยชัย - ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลบางตะบูนท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ โปรดยกมือ(ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่อง   

อ่ืน ๆ เสนอเพ่ิมเติมผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  รวมถึง
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูนในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 

  

 ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
                                           (ลงชื่อ)......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายขจิตต์  ทองเงิน) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 
    
 
 

   (ลงชื่อ)........................................................           
         (นายเติม  นนทรีย์) 

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ).....................................................               (ลงชื่อ).....................................................      
             (นายค ารณ  จ๋ายพงศ์)                          (นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ) 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัย.................สมัยที่.........ครั้งที่.......... ประจ าปี 2565 
 
 
 

  (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายเดชา  อวยชัย) 
                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 


